

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๒๑๑B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ในคราวประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๑B โดยมี นายจรูญ ไชยศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในการประชุม มีประเด็นสำคัญดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
๑	การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกักเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	- รับทราบ ผลการพิจารณาการกักเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ของคณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาการกักเงินกองทุนสวัสดิการ กปส. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้อนุมัติการขอกักเงินฯ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๗,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๒	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอปิดดำเนินการร้านค้า Lemon Green ในสถานีบริการน้ำมันบางจากจังหวัดขอนแก่น	- รับทราบ การปิดดำเนินการของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในส่วนร้านค้า Lemon Green ในสถานีบริการน้ำมันบางจากจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหาธุรกิจที่เหมาะสมมาเปิดบริการทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถานีบริการต่อไป
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์	เนื่องจากกรรมการผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง ในลำดับที่ ๔ นางทัศนีย์ ผลชานิก ผอ.สพข. ๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทำให้กรรมการผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๗ คน เหลือจำนวน ๖ คน ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบการเลื่อนกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ลำดับที่ ๘ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ๒. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ เสนอ อปส. ต่อไป

ลำดับที่	เรื่อง	มติที่ประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
๔	การให้ความช่วยเหลือข้าราชการที่ บ้านพักอาศัยเกิดเหตุไฟไหม้	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. มีมติดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก สวัสดิการ ตามระเบียบสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก สวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์กรณีประสบภัยพิบัติ จากการประสบอัคคีภัยเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือของคู่สมรสหรือของบิดามารดา หรือของทางราชการ ที่สมาชิกสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ พักอาศัยอยู่จริง หรือทรัพย์สินที่จำเป็นส่วนตัวได้รับความเสียหาย บางส่วนให้ได้รับเงินช่วยเหลือเท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท</p> <p>๒. อนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก สวัสดิการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือ นายวิทยา ศรีมาลา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน สังกัด ส.ปชส.ชุมพร เนื่องจากเหตุไฟไหม้ บ้านพักอาศัยเลขที่ ๑๐๖/๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร</p>

สรุปมติโดย : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.